

**แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร**  
**ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา**  
**เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและชุมชน**

---

สัมภาษณ์ วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา. 13.00 น. ถึง 13.30 น.  
ชื่อผู้สัมภาษณ์ นางสาวซูไฮดา อับดุลมายี  
สถานที่สัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลพละ

**ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์**

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตา เจะสะนิ อายุ 35 ปี สถานภาพ สมรส  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา

ผู้สัมภาษณ์ : สวัสดีค่ะ! ท่าน ดิฉัน นางสาวซูไฮดา อับดุลมายี ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสาค่ะ! วันนี้ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านในประเด็นคำถามต่อไปนี้

**1.ท่านมีวิธีหรือช่องทางในการเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง รู้จักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์นี้อย่างไร**

จะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง2ศูนย์ จัดทำ โครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อ โปรโมท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละศูนย์และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างภาพลักษณ์และความ เชื่อถือให้กับผู้ปกครองได้เห็น และในแต่ละปี จะให้ ครูผู้ดูแลเด็กได้จัดทำ โครงการเยี่ยม บ้านเพื่อจะได้เห็นสภาพปัญหาของเด็กและครอบครัวว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร

**2.ท่านมีแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างไร**

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองนับว่าเป็นเรื่อง ที่ น่าสนใจมาก และเห็นควรส่งเสริมพัฒนาเด็ก โดยการประสานงานกับ รพ.สต. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้มาดูแลในเรื่องสุขภาพของเด็กให้อยู่ตามเกณฑ์ เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพครบทั้ง 4ด้าน

**3.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วย**

ทาง อบต. เห็นด้วยค่ะเกี่ยวกับการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพราะจะทำให้ ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในการดูแลลูกของเขาด้วยและยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้วย

4. ท่านคิดว่าหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง และชุมชน นั้นควรเป็นไปในลักษณะใด

ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและชุมชน จะเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะต้องอาศัยคุณลักษณะภายในหรือทัศนคติ การยอมรับและให้เกียรติและเคารพ การเข้าใจสาระและความรู้สึก และการจริงใจ ในคุณค่า มีความเป็นมิตร และความอบอุ่น ใจแก่กัน เพื่อที่ครูกับผู้ปกครองและชุมชน จะได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นกัน

5. ท่านมีแนวคิดในการบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างไร

โดยปกติแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์จะมีหน่วยงาน อบต. มาดูแลส่วนนี้อยู่แล้ว แต่อยากให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาเรียนรู้ระบบการจัดการงบประมาณบ้าง เพราะอีกหน่อย งบประมาณต่างๆก็จะเข้าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง และอยากให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบด้วย

6. การบริหารการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง

ส่วนใหญ่แล้วจะพบปัญหาในเรื่องการบริหารงานระหว่าง อบต. กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. ข้อเสนอแนะ

ให้มีการจัดทำแผนอย่างสมบูรณ์

ผู้สัมภาษณ์ : ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะคะ ที่สละเวลาอันมีค่าวันนี้ เพื่อให้ข้อมูลกลับไปใช้และพัฒนาต่อไป ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯ บ้านและชุมชน ขอขอบคุณค่ะ!

ลงชื่อ.....ผู้สัมภาษณ์

(นางสาวชูไฮดา อับดุลมายิ)

04/07/2559

ประมวลภาพในการสัมภาษณ์  
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา  
เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและชุมชน

